



TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ

Số 12 Nguyễn Trãi - P.An Hội - Q.Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

----- o O o -----

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ

Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân rất thân mến.

Như chúng ta đã nghe và thấy được trên báo đài về ‘con bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ và tàn phá dữ dội một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, để lại hậu quả nặng nề về cả con người và tài sản!’.

Trong thời điểm khó khăn này:

- Đồng bào của chúng ta đang cần những hỗ trợ tinh thần của chúng ta, cụ thể là: Như tâm tình của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, chúng ta đồng cảm, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của đồng bào chúng ta qua những lời thăm hỏi, nhất là lời cầu nguyện, để “*phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng; và cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính quyền dân sự và các nhân viên cứu hộ đang làm công việc hỗ trợ, để họ có được sự bình an và an ủi*”¹.

- Và trong tinh thần liên đới, bác ái, chia sẻ... trong niềm xác tín sâu sắc vào Lời Chúa Giêsu: “*Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy*” (Mt 25, 40), chúng ta cũng cần khẩn trương hỗ trợ đồng bào chúng ta trước những mất mát, thiệt hại to lớn về vật chất: “*Bão Yagi đã làm sập cầu, tàn phá các tòa nhà, phá hủy ít nhất 250 ngàn hecta hoa màu và khiến ít nhất 226 người chết và 104 người mất tích*...”².

Vì vậy, xin quý Cha, quý Cộng đoàn cấp tốc tổ chức quyên góp trong các Giáo Xứ, Cộng đoàn, Hội Đoàn...

Cụ thể là từ Chúa Nhật 15.9 đến Chúa Nhật 22.9.2024.

Kết quả, xin gửi về cho Cha Quản Hạt, để Cha Quản Hạt tổng kết và gửi về Tòa Giám Mục.

Chân thành cảm ơn, và nguyện chúc muôn phúc lành hồn xác của Thiên Chúa xuống trên quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân rất thân mến.

Cần Thơ, ngày 14 tháng 09 năm 2024



✠ Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

¹ <https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-thanh-cha-dau-buon-va-lien-doi-voi-viet-nam-trong-bao-yagi>

² Op.cit.